

ประมุขสัมพันธ์สถาบันวิชาการด้านเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยโครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารรถของเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers ; Smart Officers) และเสวนาวิชาการ



เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย “โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers ; Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี” ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) โดยมี รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ลงนาม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มี ดร. วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขานุการสำนักงานฯ เป็นผู้ลงนาม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศ.ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนลงนาม และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรมี รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้ลงนาม และร่วมกล่าวแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้

โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของทั้ง 4 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มก. และ ผศ.ดร.นุชนาก มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มก. คุณสุวรรณ บูรพานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก., ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการ สกว. รศ.มยุรี จัยวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สกว. ลงนามเป็นสักขีพยาน และแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ สว.สก. สกว. สวก. และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. กว่า 100 คน

หลังจากนั้นเป็นการเสวนา “การถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี” โดย ดร. วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขานุการ ส.ป.ก. รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการ สวก. และ ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการ สกว. โดยมีคุณประวิณมัย บ่ายคล้อย เป็นผู้ดำเนินรายการ :



ประชาสัมพันธ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยโครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers ; Smart Officers) และเสวนาวิชาการ



ในช่วงบ่าย เป็นการเสวนา “แนวทางปฏิบัติการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินคืออยู่ดี” โดยรศ.จุฑาทิพย์ ภักธราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์, คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐ โชค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคุณวินัย เมฆคำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. และคุณประวีณมัย บ่ายคล้อย เป็นผู้ร่วมเสวนาและดำเนินการ โดยมีคุณอรุณ นวราช นักวิจัยโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า คุณอดุลย์ โคลนพันธุ์ และคุณแก่นคำห้ำ คำพิลา น้อยชวานจากศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวนาคุณธรรม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ถึงแนวทางการรูปแบบการถ่ายโอนชุดความรู้จากงานวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.



นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการแสดงศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (Living Learning Center) คือศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวนาสวนผลไม้ คุณภาพ, ศูนย์เรียนรู้ Farmer shop, ศูนย์เรียนรู้กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า สามพราน และศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวนาคุณธรรม

